
      
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลป่ากลาง 

สมัยสามัญ สมัยท่ี ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕  

วันอังคารที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2565  

เวลา 09.00 น. 

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลป่ากลาง 

--------------------------------------------- 
ผู้มาประชุม 
ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ  หมายเหตุ 

๑ นายอนันต์สิทธิ์  ทวีกมลวงศ์ ประธานสภา นายอนันต์สิทธิ์  ทวีกมลวงศ์  
๒ นายสมเกียรติ  สมค า รองประธานสภา นายสมเกียรติ  สมค า  
๓ นายผจญ    ทิปกะ เลขานุการสภา นายผจญ    ทิปกะ  
๔ นางวิลาวัณย์  โชติชัยพิบูล ส.อบต. หมู่ 2 นางวิลาวัณย์  โชติชัยพิบูล  
๕ นายอมรเดช  แซ่ย่าง ส.อบต. หมู่ 3 นายอมรเดช  แซ่ย่าง  
6 นางจันทอง  ไชยกันทะ ส.อบต. หมู่ 5 นางจันทอง  ไชยกันทะ  
7 นางรัตนาภรณ์  กาญจนเวโรจน์ ส.อบต. หมู่ 6 นางรัตนาภรณ์  กาญจนเวโรจน์  
8 นายบุญมาก  ศิลป์ท้าว ส.อบต. หมู่ 7 นายบุญมาก  ศิลป์ท้าว  

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับท่ี ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายประกอบ  แสนทรงสิริ นายก อบต.ป่ากลาง นายประกอบ  แสนทรงสิริ  
2 นายชัยเดช  อภิวัฒน์สกุล รองนายก อบต.ป่ากลาง นายชัยเดช  อภิวัฒน์สกุล  
3 นายสุรพงษ์   ศิลป์ท้าว รองนายก อบต.ป่ากลาง นายสุรพงษ์   ศิลป์ท้าว  
4 นายจิรวัฒน์  อาชารุ่งเรืองกิจ เลขานุการนายก อบต.ป่ากลาง นายจิรวฒัน์  อาชารุ่งเรืองกิจ  
5 นายธนวินท์   โยธินธรรม ผญบ.ม.๓ นายธนวินท์   โยธินธรรม  
6 นายสุภาพ   ปัญญา รองปลัด อบต.ป่ากลาง นายสุภาพ   ปัญญา  
7 นายประยูร   ขันไชย ผอ.กองช่าง นายประยูร   ขันไชย  
8 น.ส.กานต์พิชชา กองกุณะ นักวิชาการจัดเก็บรายได้ น.ส.กานต์พิชชา กองกุณะ  
9 นายณัฐวัตร  สว่างเมฆฤทธิ์ ผอ.กองการศึกษา นายณัฐวัตร  สว่างเมฆฤทธิ์  

10 น.ส.อุมาพร   ธนะวัง นักจัดการงานทั่วไป น.ส.อุมาพร   ธนะวัง  
11 นายบุญชัย  อภิวัฒน์สกุล นักทรัพยากรบุคคล นายบุญชัย  อภิวัฒน์สกุล  
12 นายมนู   แสนค าแพ นิติกร นายมนู   แสนค าแพ  
13 นายสุริยัน   แซ่ท้าว เจ้าพนักงานพัสดุ นายสุริยัน   แซ่ท้าว  
14 นางณัฐวดี  คุณมงคล เจ้าพนักงานพัสดุ นางณัฐวดี  คุณมงคล  
15 น.ส.ดารารัตน์ จันต๊ะยอด หัวหน้าส านักปลัด น.ส.ดารารัตน์ จันต๊ะยอด  
16 นางเกษสุรินทร์  พอใจ นักพัฒนาชุมชน นางเกษสุรินทร์  พอใจ  
17 นายทวีศักดิ์   กิตติยังกุล เจ้าพนักงานป้องกันฯ นายทวีศักดิ์   กิตติยังกุล  
18 นายอดิเรก   สุขล าไย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นายอดิเรก   สุขล าไย  
19 นางอังคณา   ชราชิต เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี นางอังคณา   ชราชิต  



๒ 

 
ล าดับท่ี ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

20 สิบเอกประกิต   การุณยรัต เจ้าพนักงานธุรการ สิบเอกประกิต   การุณยรัต  
21 นายธนชาต   ชาวส้าน ผอ.โรงเรียนมัธยมป่ากลาง นายธนชาต   ชาวส้าน  
22 นายสมพงษ์  กันยะ ผอ.รพ.สต.ป่ากลาง นายสมพงษ์  กันยะ  
23 นายสมพงษ์  ทิวานันท์ ผญบ.ม.๖ นายสมพงษ์  ทิวานันท์  
24 นางรจนา  ชัญถาวร ผอ.กองคลัง นางรจนา  ชัญถาวร  

 
 

เริ่มประชุม  เวลา 09.00 น. 
เลขานุการ ขณะนี้ที่ประชุมพร้อมแล้ว สมาชิกครบองค์ประชุม ขอเชิญท่านประธานสภาจุดธูปเทียนบูชาพระ

รัตนตรัยและด าเนินการตามระเบียบวาระต่อไปครับ 
ประธาน กล่าวเปิดการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 11 มกราคม ๒๕๖๕ 
 
ระเบียบวาระที่  1 เร่ืองที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
 
 -ไม่มี- 
 
ระเบียบวาระที่  2  รับรองรายงานการประชุมสภา อบต.ป่ากลาง คร้ังแรก เมื่อ ๒๙ ธ.ค.๒๕๖๔ 
 
ประธาน มีท่านใดจะแก้ไขบันทึกการประชุมหรือไม่ 
ที่ประชุม ไม่มี  
ประธาน ขอมติที่ประชุมในการรับรองการประชุมสภา อบต.ป่ากลาง ครั้งแรก เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม 

๒๕๖๔ 
ที่ประชุม มีมติเอกฉันท์เห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภา อบต.ป่ากลาง ครั้งแรก เมื่อวันที่ ๒๙ 

ธันวาคม ๒๕๖๔ 
 
ระเบียบวาระที่ 3  กระทู้ถาม 
 
 -ไม่มี- 
  
ระเบียบวาระที่ 4  เร่ืองที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นจัดตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
 
 -ไม่มี- 
 
ระเบียบวาระที่ 5 เร่ืองที่เสนอใหม่ 

5.1 การแถลงนโยบายของนายก อบต.ป่ากลาง ต่อสภา อบต.ป่ากลาง 
ประธาน ส าหรับในระเบียบวาระนี้จะเป็นการแถลงนโยบายของท่านนายก อบต.ป่ากลาง ต่อสภา อบต.ป่า

กลาง ก่อนท่านนายกจะแถลงนโยบายต่อสภา ขอให้ท่านเลขานุการได้แจ้งระเบียบกฎหมายให้ที่
ประชุมได้รับทราบครับ 



๓ 

 
เลขานุการ ตามแห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 

(ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 มาตรา 58/5 ก่อนนายกองค์การบริการส่วนต าบลเข้ารับหน้าที่ ให้
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือให้นายก
องค์การบริหารส่วนต าบล แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล โดยไม่มีการลงมติ 
ทั้งนี้ภายในสามสิบวันนับแต่วัน ประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ครับ 

ประธาน เชิญท่านนายกแถลงนโบยายต่อสภาครับ 
นายก อบต. ค าแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลป่ากลาง แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วน

ต าบลป่ากลาง วันอังคาร ที่ 11 เดือน มกราคม 2565 ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลป่ากลาง สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2565 ครั้งที่ 1 

 ท่านประธานสภาฯที่เคารพ 
          ตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วน

ต าบลป่ากลาง อ าเภอปัว จังหวัดน่าน ลงวันที่ 20 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564 ตามประกาศ
รับรองผลการเลือกตั้งให้ข้าพเจ้า นายประกอบ  แสนทรงสิริ เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็น นายก
องค์การบริหารส่วนต าบลป่ากลาง เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรา 58/5 แห่งพระราชบัญญัติสภา
ต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 สรุป
ความว่า ก่อนนายกองค์การบริการส่วนต าบลเข้ารับหน้าที่ ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล แถลง
นโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล โดยไม่มีการลงมติ ทั้งนี้ภายในสามสิบวันนับแต่วัน 
ประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนต าบล และ ในวรรคสามของมาตราเดียวกันนี้ 
ได้ระบุไว้ว่า การประชุมเพ่ือแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลให้กระท าโดย
เปิดเผย โดยนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ต้องจัดท านโยบายเป็นลายลักษณ์อักษรแจ้งให้ 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุกคนที่มาประชุม ซึ่งได้จัดเตรียมเอกสารดังกล่าวมอบให้
เลขานุการสภาฯ เพื่อแนบเป็นเอกสารประกอบการประชุมในครั้งนี้ไว้ด้วยแล้ว 

 ท่านประธานสภาฯ ครับ 
           เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลป่ากลาง สามารถ บรรลุถึง

เป้าหมายของภารกิจ ตามอ านาจหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และสอดคล้อง
เชื่อมโยงกับทิศทางการพัฒนาประเทศชาติ ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ.2561 – 
2580 โดยยึดวิสัยทัศน์ของกรอบยุทธศาสตร์ชาติที่ว่า “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และต้อง
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) และที่
ส าคัญที่สุดจะต้องน าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลป่ากลางมาเป็นแนว
ทางการพัฒนาต าบลป่ากลางในส่วนที่เห็นว่าเป็นเรื่องที่สอดคล้องกับสภาพปัญหา สถานการณ์
จริงที่เกิดขึ้นในท้องถิ่น บัดนี้ ข้าพเจ้าได้ด าเนินการจัดท านโยบายส าหรับการบริหารจัดการเสร็จ
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว พร้อมที่จะน าเสนอเพ่ือแถลงต่อสภาฯ แห่งนี้ โดย ผ่านทางท่านประธานสภา
ฯ ไปยังท่านสมาชิกสภาฯ ให้ได้รับทราบและใช้เป็นแนวทางในการติดตามตรวจสอบการท างาน
ขององค์การบริหารส่วนต าบลป่ากลาง ในโอกาสต่อไปตามล าดับดังนี้ 
๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

๑.๑ ติดตาม ผลักดันโครงการน้ าประปาส่วนภูมิภาคให้มีน้ าสะอาดใช้ทุกครัวเรือน 
1.2 ก่อสร้างถนน คสล.เข้าพ้ืนที่การเกษตรต าบลป่ากลาง 
1.3 ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนเดิมให้ได้มาตรฐาน ปลอดภัยต่อการขับขี่ 



๔ 

 
1.4 ปรับปรุงอ่างนิวซีแลนด์และอ่างเก็บน้ าอ่ืนๆ เพ่ือเก็บกักน้ าฝนและประสานหน่วยงาน
เพ่ือของบประมาณก่อสร้างประปาผิวดิน ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ 
1.5ส ารวจ ขยายเขตไฟฟ้า ไฟกิ่งส่องสว่างให้ทั่วต าบล 
1.6 ก่อสร้างศูนย์ประสานงานผู้สูงอายุ (โรงเรียนผู้สูงอายุ) 

2.ด้านเศรษฐกิจ 
     2.1 การท่องเที่ยว 

2.1.1 ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม มีตลาดสินค้าชนเผ่า ประชาสัมพันธ์การ
ท่องเที่ยวทั้งสื่อ สิ่งพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์และอินเตอร์เน็ต 

2.1.2 ปรับปรุงภูมิทัศน์อ่างนิวซีแลนด์ ภูมิทัศน์ต าบลป่ากลางและสร้างศูนย์
วัฒนธรรมชนเผ่าเพ่ือรองรับนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ 
      2.2 การประกอบอาชีพ 

2.2.1 ส่งเสริม สนับสนุนเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้กลุ่มเกษตรกรไม้ผล ยางพารา 
และเลี้ยงสัตว์ 

   2.2.2 ส่งเสริม สนับสนุน การผลิตสินค้าชนเผ่าและมีตลาดจ าหน่ายสินค้าในต าบล 
   2.2.3 ส่งเสริม สนับสนุน การสร้างอาชีพเสริมส าหรับผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 
   2.2.4 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพต่างๆ เช่นฝึกอบรม ศึกษาดูงาน 
   2.2.5 จัดให้มีตลาดจ าหน่ายสินค้าท่ัวไปภายในต าบล 

     2.3 อุตสาหกรรม 
2.3.1 ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบอุตสาหกรรมครัวเรือน เช่น 

เครื่องเงิน ผ้าเขียนเทียน ชุดชนเผ่า และคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาให้แก่สินค้าในชุมชน 
3. ด้านสังคม 

        3.1 การแก้ไขปัญหาสังคม 
    3.1.1 จัดให้มีเจ้าหน้าที่กู้ชีพ กู้ภัย ประจ าตลอด 24 ชั่วโมง 

 3.1.2 สนับสนุนและป้องกันความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน โดย
ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ตามจุดเสี่ยงให้ทั่วต าบลป่ากลาง 

3.1.3 สนับสนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน สตรี เยาวชนและเครือข่ายตระกูลแซ่ในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาในชุมชน 

                 3.2 การศึกษา 
3.2.1 ส่งเสริมการศึกษาก่อนประถมวัย เพ่ือให้พัฒนาการของเด็กทั้ง 4 ด้าน คือ 

ร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา 
3.2.2 สนับสนุนบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านภาษา เช่น ภาษาอังกฤษ เพ่ือปู

พ้ืนฐานให้เด็กเล็กก่อนออกไปสู่ระดับประถมศึกษา 
3.2.3 สนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาเพ่ือ

ยกระดับคุณภาพประสิทธิภาพการศึกษาของนักเรียน โดยการบูรณาการร่วมระหว่าง โรงเรียน 
ชุมชน องค์กร 

3.2.4 ปรับปรุงและก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้มาตรฐานสากลเพ่ือเอ้ือต่อการ
เรียน การสอนและมีประสิทธิภาพ 

                 3.3 สาธารณสุข 
3.3.1 สนับสนุนงบประมาณด้านสาธารณสุขในการป้องกันโรคติดต่อ เช่น โควิด -19 

โรคไข้เลือดออก บูรณาการร่วมระหว่างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล กับ อสม. ในชุมชน 
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3.3.2 ส่งเสริมและเพ่ิมศักยภาพของ อสม. ด้วยการฝึกอบรมศึกษาดูงาน และ

สนับสนุนกิจกรรม อสม.ในการตรวจสุขภาพประชาชน การป้องกันโรคติดต่อ การออกเยี่ยม
ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง 

        3.4 ศาสนา 
    3.4.1 ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมทางศาสนาทุกศาสนา ทุกชนเผ่าอย่างทั่วถึง 
    3.4.2 ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมส าคัญทางศาสนา โดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน 
        3.5 สวัสดิการสังคมสงเคราะห์ 
    3.5.1 พัฒนาผู้ด้อยโอกาสให้สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้ 
    3.5.2 สนับสนุนกิจกรรมผู้สูงอายุ ผู้พิการ สตรี เยาวชน 
        3.6 กีฬาและนันทนาการ 

3.6.1 ก่อสร้างสนามกีฬา ขนาดเล็ก ขนาดกลาง เพ่ือรองรับการเล่นกีฬาของเยาวชน
และประชาชนต าบลป่ากลาง 

    3.6.2 ก่อสร้างสวนสุขภาพ เพ่ือการออกก าลังกาย และพักผ่อนหย่อนใจ 
    3.6.3 ก่อสร้างศูนย์การออกก าลังกายในร่มส าหรับผู้สูงอายุและบุคคลทั่วไป 
    3.6.4 ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมการแข่งกีฬาต าบลป่ากลาง 

4. ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
    4.1 จัดให้มีการคัดแยกขยะในครัวเรือนอย่างมีระบบและจริงจัง 
    4.2 ก่อสร้างเตาเผาขยะแห้งรักษาสิ่งแวดล้อม 
    4.3 ส่งเสริมการสร้างพื้นที่สีเขียว เพ่ือลดปัญหาโลกร้อน 

5. ด้านวัฒนธรรม 
    5.1 ส่งเสริม สนับสนุน ประเพณี วัฒนธรรมทุกชนเผ่าอย่างทั่วถึง 
    5.2 ส่งเสริม สนับสนุน อนุรักษ์การแต่งกายชุดชนเผ่าในโอกาสต่างๆ 
    5.3 สนับสนุนและเชิดชูเกียรติบุคคลดีศรีสังคม 

6. ด้านการเมืองการปกครอง 
    6.1 สนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
    6.2 บริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล ด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใสและตรวจสอบได้ 
    6.3 ส่งเสริมความสมานฉันท์ในชุมชน 
 ขอบคุณท่านประธานสภา และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลป่ากลางทุกท่าน ที่ได้ให้เวลา

กระผมแถลงนโยบายในการพัฒนาต าบลป่ากลางด้านหลัก ๆ ทั้ง 6 ด้าน ซึ่งกระผมพร้อมทั้งคณะ
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลป่ากลาง เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายทุกระดับ มีความเห็นตรงกันว่า การ
บริหารพัฒนาต าบลนั้นต้องมีความชัดเจน เป็นธรรมโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน โดยการมี
ส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนของสังคมที่จะต้องร่วมมือกันด าเนินการด้วยความมุ่งมั่น วิริยะอุตสาหะ
ตลอดเวลา 4 ปี ขอความกรุณาประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลป่ากลาง
ทุกท่านกรุณาให้ข้อเสนอแนะ และน าปัญหาข้อขัดข้องจากพ่ีน้องประชาชนมาบอกกล่าว หากมี
ข้อชี้แนะประการใดโปรดอย่าได้เกรงใจ เราทุกคนล้วนท าเพ่ือต าบลป่ากลางทั้งนั้น เราจะน าข้อ
ชี้แนะและประเด็นปัญหา พร้อมข้อมูลที่วิเคราะห์แล้วเหล่านั้นมาด าเนินการแก้ไข และจะพัฒนา
จนสุดก าลังความสามารถของสติปัญญาร่วมกัน รวมทั้งร่วมกันสรรหาค าตอบ แนวทางแก้ไข
ปัญหาจากท่านผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีหลากหลายในต าบลป่ากลาง และพวกเราจะตั้งใจท างานโดย
ยึดถือผลประโยชน์ของพ่ีน้องประชาชน และผลประโยชน์ของประเทศชาติโดยรวมเป็นที่ตั้ง   
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เป็นจุดหมายส าคัญร่วมกันเพื่อจะน าพามาสู่ความส าเร็จความเจริญรุ่งเรืองของต าบลป่ากลาง โดย
มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานให้ประชาชนได้รับประโยชน์และความพึงพอใจสูงสุด 

ประธาน ท่านนายก อบต.ป่ากลาง ได้แถลงนโยบายต่อสภา อบต.ป่ากลาง เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ต่อไปจะให้
ที่ประชุมได้อภิปรายเกี่ยวกับนโยบายของท่านนายก อบต.ป่ากลาง ที่ได้แถลงไปแล้ว โดยให้
สมาชิกอภิปรายเรียงตามล าดับหมู่บ้าน และท่านนายกค่อยตอบค าถามทีเดียวครับ 

นางวิลาวัณย์ โชติชัยพิบูล ตามนโยบายของท่านนายกที่ได้แถลงไป อยากทราบว่าด้านสังคม ข้อ ๓.๑.๑ จัดให้มีเจ้าหน้าที่กู้
ชีพ กู้ภัย ประจ าตลอด 24 ชั่วโมง อยากทราบว่านโยบายนี้มีมาตลอดหรือว่าก าลังจะมามีในสมัย
นี้ เพราะที่ผ่านมาเมื่อมีเหตุการณ์กว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยจะมานั้นใช้เวลานานมาก อยากจะให้การ
ช่วยเหลือนั้นมีความเร่งด่วนเพราะชีวิตคนส าคัญมาก อยากทราบความชัดเจนค่ะ 

นายอมรเดช แซ่ย่าง จากนโยบายที่แถลงมานี้ ผมมีข้อเสนอแนะว่า อยากจะให้มีการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน
ให้ทั่วถึง ก่อนที่จะไปก่อสร้างถนน คสล.เข้าพ้ืนที่เกษตร ส่วนด้านเศรษฐกิจ  

 2.2.2 ส่งเสริม สนับสนุน การผลิตสินค้าชนเผ่าและมีตลาดจ าหน่ายสินค้าในต าบล  ที่ผ่านมายัง
ไม่มีการจัดระเบียบที่ถูกต้อง ซึ่งบริเวณท่ีขายอยู่หน้า ร.ร.มัธยมป่ากลาง อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ 

 2.2.4 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพต่างๆ เช่นฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ปัญหาจริงๆคือ
เมื่อมีสินค้าแล้วไม่มีที่ขาย หรือการรวมกลุ่มเพื่อส่งเสริมการขาย และการขายผ่านตลาดออนไลน์ 

 2.2.5 จัดให้มีตลาดจ าหน่ายสินค้าทั่วไปภายในต าบล ในต าบลป่ากลางกลุ่มที่จะเข้ามาขายของ
ได้จริงส่วนมากแล้วจะเป็นกลุ่มใหญ่ ซึ่งในความเป็นจริงยังมีกลุ่มเล็กๆอีกมาก อยากฝากว่าให้มอง
ภาพรวมทุกกลุ่ม 

 ส่วนด้านสังคมผมมองว่ามีความส าคัญ เพราะวัยรุ่นในต าบลจะมีการมั่วสุมหรือการสูบบุหรี่มาก
ขึ้น เราอาจจะต้องมีการประชาสัมพันธ์เพ่ือลดอบายมุขต่างๆ และส่งเสริมการเล่นกีฬาให้กับ
เยาวชนเพ่ือให้ห่างไกลยาเสพติด และการอบรมเรื่องคุณธรรมจริยธรรมให้กับเยาวชนเพ่ือลด
ปัญหาต่างๆ  

 3.2.2 สนับสนุนบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านภาษา เช่น ภาษาอังกฤษ เพ่ือปูพ้ืนฐานให้
เดก็เล็กก่อนออกไปสู่ระดับประถมศึกษา ผมมองว่าภาษามีส่วนส าคัญ หากจะมีการส่งเสริมจริงๆ
ผมก็พร้อมสนับสนุนด้วยเต็มที่  

 เรื่องของการก าจัดยุงลาย อยากจะให้มีการด าเนินการที่รวดเร็วทันต่อสถานการณ์ เพราะบางครั้ง
เกิดโรคได้หลายวันแล้วจึงจะมีการพ่นหมอกควัน 

 ต่อไปคือเรื่องภัยพิบัติที่จะมาถึงคือลมพายุและภัยแล้ง หากมีเหตุการณ์เกิดขึ้นอยากจะให้มีการ
ช่วยเหลืออย่างเต็มที่ ที่ผ่านมาหากมีหลังเดียวอาจจะไม่เข้าหลักเกณฑ์และไม่สามารถเบิก
ค่าเสียหายได้ และสุดท้ายเรื่องการกู้ชีพกู้ภัยที่ผ่านมาที่มีความล่าช้า ครับ 

นายสมเกียรติ สมค า ตามที่ท่านนายกได้แถลงนโยบายไปแล้ว เท่าที่ได้อ่านมาก็ครอบคลุมแล้ว อยากสอบถามว่าการ
ขอโครงการน้ าประปาส่วนภูมิภาคให้ประชาชนได้ใช้โดยเร็วด้วย ด้านสังคมเห็นด้วยอย่างยิ่งที่จะมี
การติดตั้งกล้องวงจรปิดเพราะเป็นหลักฐานเมื่อมีเหตุการณ์ และการก่อสร้างศูนย์ออกก าลังกาย
ส าหรับผู้สูงอายุ ก็เห็นด้วยแต่จะน าพ้ืนที่ใดมาก่อสร้าง ด้านทรัพยากรสิ่งแวดล้อม จะมีการ
ก่อสร้างเตาเผาขยะ อยากทราบว่าจะก่อสร้างที่ใด ก็มีเพียงเท่านี้ครับ 

นางจันทอง ไชยกันทะ อยากสอบถามว่าไฟกิ่ง ที่เกิดปัญหาตลอดคือเมื่อส ารวจแล้วจะด าเนินการ แต่ไม่มีสายดับ ก็ไม่
สามารถด าเนินการได้ อยากจะให้สนับสนุนงบประมาณเพ่ือติดตั้งสายดับเพ่ือให้มีไฟกิ่งในจุดที่มี
ความส าคัญต่อไปค่ะ 
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นางรัตนาภรณ์ กาญจนเวโรจน์ ตามนโยบายของท่านนายกที่ได้แถลงไป ส่วนใหญ่ก็จะครอบคลุมหมดแล้ว จะมีอีกเรื่องหนึ่งที่

อยากเสริมคือเรื่องของอุทกภัยที่ยังไม่เห็นกล่าวถึง ก็อยากจะให้เพ่ิมเติมด้วยเพ่ือให้ครอบคลุมทุก
ส่วนค่ะ 

นายบุญมาก ศิลป์ท้าว ตามนโยบายของท่านนายกที่ได้แถลงไปแล้ว อยากจะสอบถามว่า การประกอบอาชีพเกษตรที่
ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นไร่นาจะมีการระบาดของเพลี้ย แต่มีการช่วยเหลือที่ล่าช้าไม่ทันต่อเหตุการณ์ 
ลดความเสียหายให้กับเกษตรกรครับ 

ผญบ.ม.๖ ตามที่ได้ฟังนโยบายของท่านนายกที่ได้แถลงไป ก็มีบางสิ่งที่อยากจะให้เพ่ิมเติมคือ การประกอบ
อาชีพซึ่ งครอบคลุมทุกอาชีพ แต่ยังไม่มีการติดต่อตลาดภายนอก จึงอยากจะให้มีการ
ประชาสัมพันธ์ให้พ่อค้าตลาดภายนอกเข้ามารับซื้อผลิตผลการเกษตรของเกษตรกร ด้านสังคม
การศึกษาก็จะมีด้านกีฬาและสร้างศูนย์สุขภาพและการแข่งขันกีฬาต าบลป่ากลาง อยากให้
เพ่ิมเติมคือการแข่งขันในระดับสูงเพ่ือน าชื่อเสียงมาสู่ชุมชนซึ่งจะต้องพ่ึงพางบประมาณขอ อบต.
ในการสนับสนุน และเรื่องการติดต้องกล้องวงจรปิดให้ครบทุกหมู่บ้านเพ่ือป้องกันอาชญากรรม
ต่างๆครับ 

ผอ.รพ.สต.ป่ากลาง ขอเพ่ิมเติมประเด็นสุขภาพในเรื่องกู้ชีพกู้ภัย เพราะที่ผ่านมามีความล่าช้า และติดปัญหาต่างๆใน
ส่วนของการกู้ชีพกู้ภัย เพ่ือรักษาชีวิตของผู้ประสบภัย และเรื่องของการส่งเสริมสุขภาพของแม่
และเด็ก โดยเฉพาะเด็กเล็กและเด็กที่อยู่ในครรภ์ ซึ่งปัจจุบันมีเด็กที่มีการเจริญเติบโตต่ ากว่า
เกณฑ์ท่ีก าหนด ส่วนการป้องกันโรคติดต่อ อยากให้เพ่ิมส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเข้าไปด้วย
ครับ 

ผอ.ร.ร.มัธยมป่ากลาง ขอเสริมด้านสังคม เรื่องการศึกษา ที่ผ่านมา อบต.ได้สนับสนุนงบประมาณให้กับโรงเรียนมาโดย
ตลอด นอกจากเด็กปฐมวัยแล้วยังมีเด็กมัธยมที่มีความจ าเป็นด้วย จึงอยากจะให้ท่านเพ่ิมเติมว่า
ส่งเสริมการศึกษาในทุกระดับและวัยด้วย ส่วนเรื่องกีฬาและนันทนาการ หากไม่มีพ้ืนที่ในการ
ก่อสร้างสนามกีฬาทางโรงเรียนพร้อมให้การสนับสนุนสถานที่ในการก่อสร้างเพ่ือใช้ร่วมกันครับ 
ส่วนเรื่องวัฒนธรรม หากมีการส่งเสริมให้การมีการแต่งกายตามชนเผ่าเพ่ือเป็นการอนุรักษ์
วัฒนธรรมดั้งเดิม และควรจะส่งเสริมตั้งแต่วัยเด็กเล็กเพ่ือให้ซึมซับในด้านวัฒนธรรมต่อไปครับ 

ประธาน มีท่านใดจะเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ 
ที่ประชุม ไม่มี 
ประธาน มีเรื่องที่จะเพ่ิมเติม คือ ๑.อยากให้ อบต.ตั้งงบประมาณเพ่ือดูแลประปาหมู่บ้าน 
 ๒.การปรับปรุงอ่างนิวซีแลนด์ อยากทราบว่ามีแนวทางอย่างไร 
 ๓.ระบบระบายน้ าที่มีอยู่และมีการอุดตันบางส่วน ให้จัดสรรงบประมาณเพ่ือท าการขุดลอกส่วนที่

อุดตัน 
 ๔.ด้านสาธารสุข เรื่องกีฬาและนันทนาการ ปัจจุบันมีเยาวชนเล่นกีฬาเป็นจ านวนมาก แต่สนาม

กีฬามีฝุ่นจ านวนมาก อยากจะให้แก้ไขปัญหาในส่วนนี้ด้วย 
 ๕.เรื่องสิ่งแวดล้อม คือ ถนนสายหลังศูนย์เด็กเล็กตาหลวงเก่า เนื่องจากมีฝุ่นจ านวน อยากให้มี

การจัดส่งรถน้ าไปรดถนนเพ่ือลดฝุ่น 
 ๖.กลิ่นเหม็นจากรางระบายน้ าหน้าโรงเรียนมัธยมป่ากลางให้แก้ไขด้วย 
 ต่อไปให้ท่านนายกได้ตอบข้อซักถามที่ได้อภิปรายไปครับ 
นายก อบต. จะขอตอบในภาพรวม เพราะหากจะกล่าวถึงในเชิงลึกนั้นยังมีรายละเอียดอีกมาก 
 ๑.เรื่องการกู้ชีพกู้ภัย จากที่ได้รับฟังมาเนื่องจากว่าที่ผ่านมามีเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอในการอยู่เวร 

๒๔ ชั่วโมง อาศัยพนักงาน อบต.ในการอยู่เวร จึงสามารถปฏิบัติหน้าที่ถึง ๑๖.๓๐ น. เท่านั้น แต่



๘ 

 
หากว่ามีเหตุเร่งด่วนก็สามารถแจ้งผมเพ่ือน ารถออกไปบริการได้ครับ หลังจากนี้จะมีการหารือกัน
อีกครั้งว่าจะด าเนินการอย่างไรเพื่อให้มีเจ้าหน้าที่บริการ ๒๔ ชั่วโมง 

 ๒.เรื่องถนนที่ท าเข้าพ้ืนที่การเกษตร เนื่องจาก อบต.มีงบประมาณไม่เพียงพอ จ าเป็นต้องขอรับ
การสนับสนุนจากหน่วยงานอ่ืน บางโครงการก็ต้องด าเนินการไปก่อน อย่างไรก็ตามถนนภายใน
หมู่บ้านก็ด าเนินการเป็นการด่วนอยู่แล้วเพ่ือแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน 

 ๓.การขายของบริเวณขอบทางหน้าโรงเรียนมัธยมป่ากลาง เดิมทีก็มีตลาดอยู่แล้วแต่อาจจะไม่
สะดวกกับผู้ขาย คงจะต้องมีการหารือกันอีกครั้ งว่าจะด าเนินการอย่างไร และจะตั้ ง
คณะกรรมการเพื่อมาบริการตลาดแห่งนี้ 

 ๔.การตั้งกลุ่มต่างๆ ขณะนี้ก็มีอยู่แล้วโดยเฉพาะกลุ่มมะม่วงแปลงใหญ่ โดยต่อไปทาง อบต.จะ
ช่วยจัดหาพ่อค้าและประชาสัมพันธ์สินค้าของเกษตรเพ่ือให้มีตลาดที่กว้างขึ้น 

 ๕.เรื่องยาเสพติด จะจัดให้มีการอบรมด้านคุณธรรมจริยธรรมเพ่ือให้เยาวชนในต าบลห่างไกลจาก
ยาเสพติด เพ่ือเป็นอนาคตของต าบลป่ากลางของเราต่อไป 

 ๖.การศึกษา ด้านภาษา จะมีการประชุมร่วมกับทางคณะกรรมการฯของแต่ละโรงเรียน เพ่ือ
บูรณาการร่วมกันในการพัฒนานักเรียนของเรา 

 ๗.การด าเนินการเรื่องประปาส่วนภูมิภาค หลังจากนี้จะสอบถามไปยังต้นเรื่องว่ามีความคืบหน้า
อย่างไรบ้าง 

 ๘.การติดตั้งกล้องวงจรปิด อาจจะต้องรอการจัดสรรงบประมาณเพราะ อบต.เองมีงบประมาณ
จ ากัด เป็นไปได้จะติดตัง้ทุกจุดที่มีความส าคัญ 

 ๙.ส าหรับพ้ืนที่ในการก่อสร้างสนามกีฬา ตอนนี้มีพ้ืนที่สนามบินเก่าที่สามารถน ามาเป็นสถานที่
ก่อสร้างได้ 

 ๑๐.สถานที่ติดตั้งเตาผาขยะ อาจจะต้องมีการจัดหาสถานที่ใหม่ในอนาคตเพราะตอนนี้ยังไม่
สามารถหาพื้นที่ได้ 

 ๑๑.เรื่องไฟกิ่งมีปัญหาในหลายจุด จะมีการส ารวจและตั้งงบประมาณเข้าไปติดตั้งสายดับเพ่ือติด
ไฟกิ่งต่อไป 

 ๑๒.ส าหรับผู้ประสบภัยลมพัดหรือสาธารณภัย ก็จะได้รับความช่วยเหลือรายละไม่เกินสามหมื่น
บาทตามระเบียบของทางราชการ 

 ๑๓.เรื่องเพลี้ยระบาดที่ผ่านมาล่าช้า เพราะจะต้องรายงานเกษตรอ าเภอปัวเพ่ือตรวจสอบว่าเป็น
เพลี้ยชนิดไหน เพื่อจัดซื้อยาก าจัดได้ถูกต้อง จึงมีความล่าช้า ในอนาคตอาจจะต้องให้ทางป้องกัน
รีบเร่งด าเนินการให้เร็วกว่านี้ 

 ๑๔.การประชาสัมพันธ์สินค้าของเกษตรกร ภายหน้า อบต. จะเข้ามามีส่วนร่วมเพ่ือช่วยเหลือพ่ี
น้องประชาชน 

 ๑๕.เรื่องของสุขภาพแม่และเด็ก คงจะมีการหารือเพ่ือบูรณาการร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงที่สุด 
 ๑๖.เรื่องกิจกรรมต่างๆและวัฒนธรรมการแต่งกายของชนเผ่า ประส่งเสริมให้มีการแต่งกายให้เพ่ิม

มากขึ้น ไม่ว่าจะในงานต่างๆหรือเวลามีกิจกรรมทุกๆกิจกรรม 
 ๑๗.การตั้งบอุดหนุนประปาหมู่บ้าน ทางหมู่บ้านจะต้องมีการรายงานงบการเงินให้ อบต.เป็น

ประจ า เพราะที่ผ่านมาไม่มีการรายงาน จึงไม่สามารถตั้งงบประมาณได้ 
 ๑๘.การขุดลอกท่อระบายน้ า จะต้องช่วยกันประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านงดการทิ้งขยะลงไปในราง

ระบายน้ า เพ่ือมิให้มีกลิ่นเหม็นและอุดตัน 
 ๑๙.การแก้ปัญหาฝุ่นในสนามกีฬาของโรงเรียน หากจะน ารถไปรดเป็นครั้งคราวอาจจะท าได้ แต่

หากจะท าตลอดคงจะไม่ได้ 



๙ 

 
 ๒๐.ถนนหลังศูนย์ตาหลวงที่เป็นฝุ่น ขณะนี้ก าลังจะด าเนินการก่อสร้างถนน คสล.เข้าไป ก็คงจะ

แก้ไขปัญหาได้ระดับหนึ่ง 
 ที่กล่าวไปเป็นภาพรวม หากมีข้อสงสัยตรงส่วนไหน ก็สามารถเข้ามาปรึกษาหารือเพ่ือแก้ไขปัญหา

ได้ครับ 
รองนายกฯชัยเดช ส าหรับการพัฒนาหากยังไม่ปรากฏในนโยบาย ก็สามารถไปเพ่ิมเติมในแผนฯได้ เพราะโครงการ

ต่างๆสามารถเพ่ิมได้ จะขอเพ่ิมเติมดังนี้ 
 ๑.อ่างนิวซีแลนด์จะมีการปรับปรุง โดยการท าถนนรอบอ่างและปรับภูมิทัศน์โดยรอบ ไม่นานมานี้

ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมทรัพยากรน้ าประมาณหนึ่งล้านบาท แต่เมื่อท าประชาคม
แล้วไม่ผ่านงบประมาณจึงตกไป และยังติดปัญหาผู้ที่มีแนวที่ดินติดรองอ่างอีกบางส่วนที่ยังไม่ยอม
อุทิศที่ดินเพ่ือเป็นสาธารณะก็ต้องพ่ึงทางสมาชิกช่วยกันเข้าไปด าเนินการในส่วนนี้ด้วย 

 ๒.เรื่องรางระบายน้ าที่ท่านประธานได้กล่าวถึง เกิดจากการทิ้งขยะของชุมชน ส่วนเรื่องกลิ่นเหม็น
เกิดจากการทิ้งน้ าเสียจากครัวเรือนของชุมชน ทาง อบต.เคยเรียกผู้ที่ต่อท่อระบายน้ าลงในราง
ระบายน้ ามาหารือกันแล้ว แต่ทางก านันเองก็ไม่สามารถตกลงกับชาวบ้านได้ ตอนนี้ได้ท่านเป็น
ตัวแทนเข้ามาใหม่แล้วอาจจะต้องขอให้ท่านช่วยแก้ปัญหาในเรื่องนี้ด้วยครับ 

รองนายกฯสุรพงษ์ ขอเพ่ิมเติมที่ท่าน ผญบ.ม.๖ ได้กล่าวถึงการส่งนักกีฬาไปแข่งขันนอกพ้ืนที่ ที่ผ่านมาได้มีการตั้ง
งบประมาณอยู่แล้ว อาจจะไม่เพียงพอ และเรื่องกู้ชีพกู้ภัยทางบริหารได้ขอสภาเพ่ือจ้างเหมาชุดกู้
ชีพกู้ภัย แต่ติดขัดตรงที่ไม่มีคนมาสมัครจึงยังไม่สามารถด าเนินการได้ จากนี้หากหารือทุกส่วน
แล้วแก้ไขปัญหาได้จะมีการอยู่เวรตลอด ๒๔ ชั่วโมงต่อไปครับ 

ประธาน ที่ประชุมมีท่านใดจะเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ 
ที่ประชุม ไม่มี 
 

๕.๒ พิจารณารับโอนทรัพย์สินจากส านักงานเกษตรจังหวัดน่าน จ านวน ๒ รายการ 
 
ประธาน เชิญเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องน าเสนอสู่ที่ประชุมครับ 
เลขานุการ การพิจารณารับโอนทรัพย์สินจากส านักงานเกษตรจังหวัดน่าน สืบเนื่องจากส านักงานเกษตร

จังหวัดน่านได้ท าหนังสือถึง อบต.ป่ากลาง เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ เรื่อง การยินยอมรับ
มอบทรัพย์สินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ๒๕๖๔ ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน ๒ โดยมีครุภัณฑ์ท่ีจะส่งมอบจ านวน ๒ รายการ ประกอบด้วย 

 ๑.เครื่องสับหั่นบดย่อย จ านวน ๑ เครื่อง งบประมาณ ๔๘,๐๐๐ บาท 
 ๒.เครื่องเย็บกระสอบ จ านวน  ๑ เครื่อง งบประมาณ ๖,๓๕๐ บาท 
          ซึ่งตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค(กวจ) ๐๔๐๕.๒/๐๒๐๑๔๗ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม 

๒๕๖๑ เรื่อง ข้อหารือแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ 
พ.ศ.๒๕๖๐ กรณีที่มีผู้อุทิศพัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) หรือให้
สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุหรือมอบให้เป็นผู้ดูแลนั้น ถ้าการกระท าดังกล่าวมีเงื่อนไขหรือมีภาระติดพัน
หน่วยการบริหาราชการส่วนท้องถิ่นจะรับเอาพัสดุหรือสิทธินั้นๆ ได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบ
จากสภาหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นและเป็นไปตามระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง  

          ส าหรับในวันนี้จะยังไม่ได้พิจารณาว่าจะรับหรือไม่รับ เป็นเพียงการน าเรื่องเสนอเข้าสู่สภา
ให้รับทราบ และสภาคัดเลือกสมาชิกจ านวน ๒ คน เพ่ือให้ท่านนายกแต่งตั้งเป็นกรรมการร่วมกับ



๑๐ 

 
ฝ่ายบริหารและพนักงานในการตรวจสอบทรัพย์สินดังกล่าวว่าอยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้
หรือไม่ และรายงานให้สภาอีกครั้งหนึ่งว่าจะรับมอบหรือไม่รับมอบครับ 

ประธาน ขอให้ที่ประชุมได้เสนอชื่อสมาชิกเพ่ือร่วมเป็นกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินของส านักงานเกษตร
จังหวัดน่าน จ านวน ๒ รายการครับ 

นางจันทอง  ไชยกันทะ ดิฉันนางจันทอง ไชยกันทะ ส.อบต. ม.๕ ขอเสนอชื่อกรรมการคนที่ ๑ นายสมเกียรติ สมค า ค่ะ 
 ผู้รับรอง ๑.นายบุญมาก   ศิลป์ท้าว  ส.อบต.ม.๗ 
            ๒.นายอมรเดช   แซ่ย่าง    ส.อบต.ม.๓ 
ประธาน ที่ประชุมมีใครจะเสนอชื่อเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ 
ที่ประชุม ไม่มี 
ประธาน เป็นอันว่ากรรมการคนที่ ๑ คือนายสมเกียรติ  สมค า ครับ 
 ต่อไปเป็นการเสนอชื่อกรรมการคนที่ ๒ ครับ 
นางวิลาวัณย์ โชติชัยพิบูล ดิฉันนางวิลาวัณย์  โชติชัยพิบูล ส.อบต.ม.๒ ขอเสนอชื่อกรรมการคนที่ ๒ นายบุญมาก  ศิลป์ท้าว 

ค่ะ 
 ผู้รับรอง ๑.นายสมเกียรติ  สมค า  รองประธานสภา 
            ๒.นางรัตนาภรณ์  กาญจนเวโรจน์ ส.อบต.ม.๖ 
ประธาน ที่ประชุมมีใครจะเสนอชื่อเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ 
ที่ประชุม ไม่มี 
ประธาน เป็นอันว่ากรรมการคนที่ 2 คือ นายบุญมาก  ศิลป์ท้าว ครับ 
 

5.3 คัดเลือกคณะกรรมการกองทุน สปสช. 
ประธาน เชิญเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องครับ 
เลขานุการ เนื่องจากคณะกรรมการกองทุน สปสช.ชุดก่อนหมดวาระ จึงจ าเป็นจะต้องเลือกกรรมการใหม่ 

วัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมสุขภาพประชาชนในต าบลป่ากลาง ซึ่งจะมีคณะกรรมการของกองทุนมา
บริหารงาน ส่วนงบประมาณจะได้มาจากสามส่วนด้วยกัน คือ หนึ่งส านักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ สองคือ อบต. สามคือเงินบริจาคต่างๆ เพ่ือน ามาใช้จ่ายในกองทุนเพ่ือส่งเสริมสุขภาพ
ของกลุ่มต่างๆในชุมชน โดยให้แต่ละกลุ่มเสนอโครงการมาเพ่ือน าเงินงบประมาณไปด าเนิน
โครงการตามที่เสนอมา ในวันนี้ก็จะเป็นการคัดเลือกคณะกรรมการจากสภาจ านวนสองคนเพ่ือ
แทนกรรมการชุดเดิมที่หมดวาระไปครับ  

ประธาน เชิญที่ประชุมเสนอครับ 
นายบุญมาก  ศิลป์ท้าว ผมนายบุญมาก  ศิลป์ท้าว ส.อบต.ม.๗ ขอเสนอชื่อกรรมการคนที่ ๑ นางวิลาวัณย์  โชติชัยพิบูล 

ส.อบต.ม.๒ ครับ 
 ผู้รับรอง ๑.นายสมเกียรติ   สมค า รองประธานสภา 
            ๒.นางจันทอง   ไชยกันทะ ส.อบต.ม.๕ 
ประธาน ที่ประชุมมีใครจะเสนอชื่อเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ 
ที่ประชุม ไม่มี 
ประธาน เป็นอันว่ากรรมการคนที่ ๑ คือนางวิลาวัณย์  โชติชัยพิบูล ครับ 
 ต่อไปเป็นการเสนอชื่อกรรมการคนที่ ๒ ครับ 
รองประธาน ผมนายสมเกียรติ  สมค า ส.อบต.ม.๔ ขอเสนอชื่อกรรมการคนที่ ๒ นายอมรเดช  แซ่ย่าง         

ส.อบต.ม.๓ ครับ 
 ผู้รับรอง ๑.นายบุญมาก  ศิลป์ท้าว  ส.อบต.ม.๗ 



๑๑ 

 
            ๒.นางนางวิลาวัณย์  โชติชัยพิบูล ส.อบต.ม.๒ 
ประธาน ที่ประชุมมีใครจะเสนอชื่อเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ 
ที่ประชุม ไม่มี 
ประธาน เป็นอันว่ากรรมการคนที่ 2 คือนายอมรเดช  แซ่ย่าง ครับ 
 

5.4 คัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลป่ากลาง 
ประธาน เชิญเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องครับ 
เลขานุการ เนื่องจากสภาชุดเดิมได้หมดวาระ จะต้องเลือกกรรมการ ขึ้นมาใหม่  ซึ่ งตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่
๓ ) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๗ องค์กรจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประกอบด้วย (๑) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น (๒) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น ข้อ ๘ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย 
(๑) ผู้บริหารท้องถิ่น ประธานกรรมการ (๒) รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นทุกคน 
กรรมการ (๓) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน กรรมการ (๔) 
ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน กรรมการ (๕) ผู้แทนภาคราชการและ/
หรือรัฐวิสาหกิจ ที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนไม่น้อยกว่าสามคน กรรมการ (๖) ผู้แทน
ประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จ านวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินหกคน 
กรรมการ (๗) ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการและเลขานุการ (๘) หัวหน้าส่วนการ
บริหารที่มีหน้าที่จัดท าแผน ผู้ช่วยเลขานุการ 9 กรรมการตาม (๓) (๔) (๕) และ (๖) ให้มีวาระอยู่
ในต าแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือก อีกก็ได ้

 จึงได้น าเสนอสู่ที่ประชุมเพ่ือคัดเลือกสมาชิกเป็นกรรมการจ านวนสามคนครับ 
ประธาน เชิญที่ประชุมได้เสนอชื่อกรรมการทั้งสามท่านโดยเสนอตามล าดับไปครับ 
นางรัตนาภรณ์ กาญจนเวโรจน์ ดิฉันนางรัตนาภรณ์  กาญจนเวโรจน์ ส.อบต.ม.๖ ขอเสนอชื่อกรรมการคนที่ ๑ นางจันทอง     

ไชยกันทะ ส.อบต.ม.๕ ค่ะ 
 ผู้รับรอง ๑.นายบุญมาก  ศิลป์ท้าว  ส.อบต.ม.๗ 
            ๒.นางนางวิลาวัณย์  โชติชัยพิบูล ส.อบต.ม.๒ 
ประธาน ที่ประชุมมีใครจะเสนอชื่อเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ 
ที่ประชุม ไม่มี 
ประธาน เป็นอันว่ากรรมการคนที่ 1 คือนางจันทอง  ไชยกันทะ ครับ 
นายบุญมาก  ศิลป์ท้าว ผมนายบุญมาก  ศิลป์ท้าว ส.อบต.ม.๗ ขอเสนอชื่อกรรมการคนที่  ๒ นางรัตนาภรณ์            

กาญจนเวโรจน์ ส.อบต.ม.๖ ครับ 
 ผู้รับรอง ๑.นายสมเกียรติ   สมค า รองประธานสภา 
            ๒.นางจันทอง   ไชยกันทะ ส.อบต.ม.๕ 
ประธาน ที่ประชุมมีใครจะเสนอชื่อเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ 
ที่ประชุม ไม่มี 
ประธาน เป็นอันว่ากรรมการคนที่ 2 คือนางรัตนาภรณ์  กาญจนเวโรจน์ ครับ 
นางวิลาวัณย์ โชติชัยพิบูล ดิฉันนางวิลาวัณย์  โชติชัยพิบูล ส.อบต.ม.๒ ขอเสนอชื่อกรรมการคนที่ ๓ นายอนันต์สิทธิ์       

ทวีกมลวงศ์ ประธานสภาค่ะ 
 ผู้รับรอง ๑.นายสมเกียรติ  สมค า  รองประธานสภา 
            ๒.นางรัตนาภรณ์  กาญจนเวโรจน์ ส.อบต.ม.๖ 



๑๒ 

 
ประธาน ที่ประชุมมีใครจะเสนอชื่อเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ 
ที่ประชุม ไม่มี 
ประธาน เป็นอันว่ากรรมการคนที่ 3 คือนายอนันต์สิทธิ์  ทวีกมลวงศ์ ครับ 
 

5.5 คัดเลือกคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลป่ากลาง 
ประธาน เชิญเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องครับ 
เลขานุการ สืบเนื่องจากสภาชุดเดิมได้หมดวาระ จะต้องเลือกกรรมการขึ้นมาใหม่ ซึ่งตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่
๓ ) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๘ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา ท้องถิ่น ประกอบด้วย (๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน 
(๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน (๓) ผู้แทนหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน (๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง
จ านวนสองคน (๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน โดยให้คณะกรรมการ
เลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการ และกรรมการอีกหนึ่ง คนท าหน้าที่
เลขานุการของคณะกรรมการ 24 กรรมการตาม (1) (2) (3) (4) และ (5) ให้มีวาระอยู่ใน
ต าแหน่งคราวละสี่ปีและ อาจได้รับการคัดเลือกอีกก็ได ้ 

       ข้อ ๒๙ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่ดังนี้ (๑) 
ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (๒) ด าเนินการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (๓) 25 รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตาม
และประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหาร ท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภา
ท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงาน
ผลและเสนอความเห็น ดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดย
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี (๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือ
คณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 

 จึงได้น าเสนอสู่ที่ประชุมเพ่ือคัดเลือกสมาชิกเป็นกรรมการจ านวนสามคนครับ 
ประธาน เชิญที่ประชุมได้เสนอชื่อกรรมการทั้งสามท่านโดยเสนอตามล าดับไปครับ 
นางรัตนาภรณ์ กาญจนเวโรจน์ ดิฉันนางรัตนาภรณ์  กาญจนเวโรจน์ ส.อบต.ม.๖ ขอเสนอชื่อกรรมการคนที่ ๑ นายบุญมาก  

ศิลป์ท้าว ส.อบต.ม.๗ ค่ะ 
 ผู้รับรอง ๑.นายสมเกียรติ   สมค า รองประธานสภา 
            ๒.นางจันทอง   ไชยกันทะ ส.อบต.ม.๕ 
ประธาน ที่ประชุมมีใครจะเสนอชื่อเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ 
ที่ประชุม ไม่มี 
ประธาน เป็นอันว่ากรรมการคนที่ 1 คือนายบุญมาก  ศิลป์ท้าว ครับ 
นางจันทอง  ไชยกันทะ ดิฉันนางจันทอง ไชยกันทะ ส.อบต. ม.๕ ขอเสนอชื่อกรรมการคนที่ 2 นายสมเกียรติ สมค า   

รองประธานสภา ค่ะ 
 ผู้รับรอง ๑.นายบุญมาก   ศิลป์ท้าว  ส.อบต.ม.๗ 
            ๒.นายอมรเดช   แซ่ย่าง    ส.อบต.ม.๓ 
ประธาน ที่ประชุมมีใครจะเสนอชื่อเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ 
ที่ประชุม ไม่มี 



๑๓ 

 
ประธาน เป็นอันว่ากรรมการคนที่ 2 คือนายสมเกียรติ สมค า ครับ 
นายบุญมาก  ศิลป์ท้าว ผมนายบุญมาก  ศิลป์ท้าว ส.อบต.ม.๗ ขอเสนอชื่อกรรมการคนที่ 3 นายอมรเดช  แซ่ย่าง       

ส.อบต.ม.๓ ครับ 
 ผู้รับรอง ๑.นายสมเกียรติ  สมค า  รองประธานสภา 
            ๒.นางรัตนาภรณ์  กาญจนเวโรจน์ ส.อบต.ม.๖ 
ประธาน ที่ประชุมมีใครจะเสนอชื่อเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ 
ที่ประชุม ไม่มี 
ประธาน เป็นอันว่ากรรมการคนที่ 3 คือนายอมรเดช  แซ่ย่าง ครับ 
 ขอพักการประชุม เนื่องจากได้เวลารับประทานอาหารเที่ยงแล้ว 
  
 พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอ่ืนๆ 
 
ประธาน แจ้งที่ประชุมว่าหากท่านใดมีข้อเสนอแนะหรือปัญหาเรื่องอ่ืนใดก็ขอเชิญแจ้งได้ครับ โดย

เรียงล าดับตามหมู่บ้านครับ 
ผญบ.ม.๓ ขอสอบถามเกี่ยวกับการขออนุญาตก่อสร้างของ อบต. เพราะได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่ามาขอ

อนุญาตก่อสร้างแล้ว ช่างมีการเรียกรับเงินแล้วชาวบ้านไม่มีจ่าย อยากทราบข้อเท็จจริงครับ 
ประธาน เชิญผู้เกี่ยวข้องตอบค าถามครับ 
นายก อบต. การขออนุญาตก่อสร้างจริงๆแล้วชาวบ้านจะต้องเตรียมเอกสารมาให้ครบ เช่น โฉนดที่ดิน ส าเนา

บัตรประชาชน ส าเนาทะเบียนบ้าน แบบแปลนการก่อสร้าง ฯ ซึ่งตามระเบียบแล้วค่าใบอนุญาต
ฉบับละ ๒๐ บาท ส่วนค่าตรวจแบบแปลนตารางเมตรละ ๕๐ สตางค์ ส่วนเรื่องอ่ืนเป็นการตกลง
ระหว่างช่างและชาวบ้านเช่น ชาวบ้านบางท่านมาขออนุญาตก่อสร้างไม่ได้มีการเตรียมแบบแปลน
ก่อสร้างมาเลย อาจจะขอให้ช่าง อบต.เขียนแบบให้ แต่จะต้องมีค่าเขียนแบบ ซึ่งส่วนนี้ไม่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับ อบต. เป็นการตกลงระหว่างช่างและชาวบ้านเป็นเรื่องส่วนตัวและช่าง อบต.จะมา
เขียนแบบแปลนที่ อบต.ไม่ได้ ต้องน าไปเขียนที่บ้าน ขอชี้แจงทุกท่านรับทราบครับ 

เลขานุการ อบต.ป่ากลาง มีหน้าที่เพียงรับรองสิ่งปลูกสร้าง ส่วนการขอบ้านเลขที่ต้องเป็นผู้ใหญ่บ้านและ
อ าเภอปัว และตามที่ท่านนายกได้แจ้งไปการขออนุญาตผู้ขอจะต้องเตรียมเอกสารมาให้พร้อม
ตามท่ีท่านนายกได้แจ้งไป แต่เท่าที่ทราบปัญหาเกิดจากผู้ขออนุญาตไม่ได้เตรียมเอกสารมาให้ครบ 
เช่น แบบแปลน ฯ ทางผู้ขออนุญาตจึงขอให้ช่าง อบต. ช่วยเขียนให้ซึ่งการเขียนแบบจะต้องมีค่า
เขียนแบบ ส่วนราคาเท่าใดนั้นเป็นเรื่องส่วนตัวของผู้ขอและช่าง ทาง อบต.ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง 
เพราะเป็นเรื่องส่วนตัว ตั้งแต่มีปัญหาผมได้สั่งให้ช่าง อบต.ป่ากลาง งดรับเขียนแบบให้กับ
ชาวบ้าน เพ่ือป้องกันปัญหาที่จะเกิดข้ึนตามมาภายหลัง ครับ 

ประธาน เชิญท่าน ผญบ.ม.๖ ครับ 
ผญบ.ม.๖ เป็นที่คาดหวังว่าผู้บริหารชุดนี้ได้กลับมาอีกครั้งคงจะได้รับสิ่งดีๆเป็นอย่างยิ่ง และหลายสิ่งๆหลาย

อย่างที่ยังคงจะต้องได้รับการพัฒนาและการสานต่อจากทางผู้บริหาร และขอแสดงความยินดีกับ
สมาชิกทุกท่าน ขอฝากให้สภาและบริหารได้ช่วยกันพัฒนาต าบลป่ากลางอย่างทั่วถึงไม่มีก าร
แบ่งแยกว่าเป็นหมู่บ้านใดๆหมู่บ้านหนึ่ง เรื่องงบประมาณข้อบัญญัติขอฝากให้บริหารและสมาชิก
ว่าที่ผ่านมาได้เห็นหลายโครงการที่มีการก่อสร้างแล้วไม่ได้ใช้ประโยชน์ยังเหลืออีกหลายแห่งที่ยังมี
ความต้องการพัฒนาจึงอยากจะน าเรียนให้ที่ประชุมได้น าไปพิจารณา ไม่อยากให้สูญเสี ย



๑๔ 

 
งบประมาณโดยไม่เกิดประโยชน์ โดยเฉพาะ ม.๖ ยังต้องการงบประมาณมาพัฒนาอีกมากจึง
อยากให้สภาเห็นใจในส่วนนี้ครับ 

ประธาน ทางสภาเองพร้อมที่จะสนับสนุนทุกอย่างตามที่กฎหมายและระเบียบก าหนดไว้ครับ ต่อไปเชิญ 
ผอ.รพ.สต.ป่ากลางครับ 

ผอ.รพ.สต.ป่ากลาง สถานการณ์โควิด-๑๙ ช่วงนี้อาจจะมีการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนในพ้ืนที่บ่อยครั้ง ก็ขอขอบคุณ
ทาง อบต. ที่สนับสนุนบุคลากรและอุปกรณ์ต่างๆ และทางโรงเรียนมัธยมป่ากลาง ที่ให้ความ
อนุเคราะห์สถานที่ในการฉีดและทางผู้น าท้องที่ที่ได้ให้ความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ ขอฝาก
ประชาสัมพันธ์การฉีดวัคซีนโควิดในวันที่ ๑๔ ม.ค.๖๕ และสถานการณ์การแพร่ระบาดยังคงมี
เรื่อยๆ ขอให้ทุกคนลดโอกาสที่จะเพ่ิมความเสี่ยงในการรับเชื้อเช่นการดื่มสุรา และการร่วมกลุ่ม
กัน ส่วนมาตรการต่างๆยังคงด าเนินการตามประกาศจังหวัดน่านเช่นเดิม ส่วนการจัดงานต่างๆ
จะต้องมีการขออนุญาตและได้รับอนุญาตก่อนจากทางอ าเภอและสาธารณสุขปัว และการตรวจ
atk หากท่านใดมีความเสี่ยงก็เข้ารับการตรวจได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายที่ส านักงานขนส่งปัว ตั้งแต่ 
๐๙.๐๐ น. – ๑๖.๓๐ น. ส่วนรายละเอียดต่างๆจะท าหนังสือแจ้งทางหมู่บ้านเพ่ือแจ้งให้
ประชาชนรับทราบต่อไปครับ 

ประธาน ปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ เป็นเรื่องที่ทุกคนจะต้องให้ความร่วมมือเพ่ือให้โรคนี้หายไป
จากชุมชนเราไปครับ ต่อไปเชิญทางสมาชิกครับ 

นางวิลาวัณย์ โชติชัยพิบูล อยากจะปรึกษาในเรื่องของวัยรุ่นมั่วสุมบริเวณข้างอ่างนิวซีแลนด์ อยากจะทราบว่าจะมีทางออก
อย่างไรเพราะจะเป็นปัญหากับหมู่บ้านและชุมชนค่ะ 

ประธาน ส าหรับเรื่องนี้คงจะต้องมีการหารือกันกับหลายๆฝ่ายเพ่ือแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้ครับ / เชิญท่าน
ต่อไปครับ 

รองประธานสภา โครงการก่อสร้างต่างๆขณะนี้ทางผู้รับจ้างไม่เข้ามาด าเนินการ เพราะสัญญาได้สิ้นสุดไปนาน
แล้วแต่ยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ และชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนในส่วนของฝุ่น หากเป็นไปได้
อยากจะให้ทาง อบต.น าน้ าไปรดถนนเพ่ือช่วยแก้ปัญหาในเบื้องต้น และเรื่องการก่อสร้างที่ไม่เกิด
ประโยชน์ ผมเองขอชี้แจงว่าการก่อสร้างโครงการต่างๆมาจากประชาคมหมู่บ้าน ซึ่งโครงการที่ได้
ก่อสร้างไปแล้วอาจจะมีการใช้ในระยะยาว เช่น เมรุ ซึ่งของ ม.๔ ก็มีการของบประมาณเพ่ือ
ก่อสร้างแต่ยังไม่มีชาวบ้านใช้ แต่คาดว่าในอนาคตหากไม่มีพ้ืนที่ในการฝังศพแล้วคงจะต้องมีการ
ใช้เมรุในการฌาปนกิจศพต่อไปครับ 

ประธาน เชิญท่านต่อไปครับ 
นางจันทอง ไชยกันทะ แจ้งให้ช่างไฟฟ้าเข้าไปเปลี่ยนหลอดไฟที่ดับในพ้ืนที่ของ ม.๕ ด้วยเพราะดับมานานแล้ว ค่ะ 
ประธาน เรื่องไฟกิ่งขอให้ท่านสมาชิกและผู้ใหญ่บ้านท าหนังสือแจ้ง อบต.เพ่ือเข้าไปแก้ไขครับ เชิญท่าน

ต่อไปครับ 
นายบุญมาก ศิลป์ท้าว แจ้งปัญหาน้ ายางที่ตกตามถนน เนื่องจากมีกลิ่นเหม็นมาก หากเป็นไปได้ขอให้ทางผู้ใหญ่บ้าน

ประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านน าถุงพลาสติกมาใส่ก้อนยางเพื่อไม่ได้เกิดปัญหากับชุมชนต่อไปครับ 
ประธาน ในเรื่องของน้ ายางที่ตกตามถนน ก็สามารถใช้ พรบ.รักษาความสะอาดในการบังคับใช้ได้ และ

เนื่องจากสถานการณ์โควิด-๑๙ อยากจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าอาจจะให้ผู้ที่ขายของหน้า
โรงเรียนมัธยมป่ากลางย้ายไปขายในตลาดของ ม.๑ เพ่ือควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของ
โรคโควิด – ๑๙ และการแก้ไขปัญหาฝุ่นถนนเส้นหลังศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตาหลวงเก่า เนื่องจาก
ประชาชนได้รับความเดือดร้อนมาก และเรื่องทางเท้าซึ่งพบว่ามีเศษก้อนหินเป็นจ านวนมาก 
ประสานให้ทาง อบต.ได้เข้าไปแก้ไขเพราะบางครั้งผู้พิการยังคงใช้ทางเท้าในการสัญจรอยู่ครับ 
ต่อไปเชิญท่านนายกครับ 




